



ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักส่งเสริมมาตรฐาน
โทร 0 2561 2277 ต่อ 1169 , 1170 โทรสาร 0 2579 7450

ข่าวที่ : /2555

วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2555

มกอช. รับรองระบบงาน (Accredit) ส.ป.ก. และห้องปฏิบัติการกลาง ให้เป็นหน่วยรับรอง (CB)

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ให้การรับรองระบบงานด้านการ
รับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 แก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและห้องปฏิบัติการ
กลาง

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในฐานะหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation body :
AB) ด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล ปัจจุบันได้ให้การรับรอง
ระบบงานในขอบข่ายการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ระบบการจัดการความปลอดภัย
อาหาร (GMP/HACCP, ISO22000) รวมทั้ง มกอช. มีแผนจะเปิดให้การรับรองระบบงานขอบข่ายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในปี 2556
ที่จะถึงนี้อีกด้วย

ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 มกอช. ได้ให้การรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 ในขอบข่าย
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) แก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
จำกัด โดย ส.ป.ก. ได้รับในขอบข่ายย่อยมันสำปะหลัง และข้าวโพดเมล็ดแห้ง สำหรับ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
ได้รับในขอบข่ายย่อยการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (กุ้งทะเล) ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานจะเป็นหน่วยรับรองที่สามารถให้บริการ
ตรวจสอบรับรองแก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ที่เชื่อมั่นได้ว่าจะมีความเป็นกลาง โปร่งใส ไม่ลำเอียง อันจะทำให้เกิดการยอมรับระบบการ
ตรวจสอบรับรองในระดับสากล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในผลการรับรองต่อประเทศคู่ค้า ช่วยแก้ปัญหาการกีดกันทางการค้า และลด
ขั้นตอนการตรวจสอบซ้ำที่ประเทศปลายทาง ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในทางการค้าให้แก่สินค้าเกษตรและอาหารของไทย อันจะเป็นการ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งภายในและระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีแรกของการเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Cooperation : AEC)
การรับรองระบบงานได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญอันจะนำมาซึ่งการยอมรับผลการตรวจสอบรับรองระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน
โดยในร่างข้อตกลงการยอมรับร่วม (Asean Sectoral Mutual Recognition Arrangement For Prepared Foodstuff Product) ระบุว่า
หน่วยงานที่จะออกไปรับรองเพื่อกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคอาเซียนจะต้องได้รับการรับรองระบบงานในลักษณะเดียวกัน ซึ่ง มกอช.
ก็จะดำเนินการและผลักดันให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยงานต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน ตามแนวทางดังกล่าวต่อไป

////////////////////////////////////

ข้อมูล : สำนักรับรองมาตรฐาน
เขียนข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่



